



## วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ปี B

(วันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2015)

**พี่น้องที่รัก** ปรกติแล้วในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สี่ เทศกาลปัสกา พระศาสนจักรเชื้อเชิญเราทุกคนให้อธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษเพื่อกระแสรีบการเป็นพระสงฆ์และนักบวช เมื่อพูดถึงกระแสรีบการเป็นพระสงฆ์ตามความเชื่อคาทอลิก เราสามารถกล่าวได้ว่า **“ทุกคนเป็นสงฆ์ บางคนเป็นสงฆ์ คนเดียวเท่านั้นเป็นสงฆ์”** คำพูดนี้ฟังดูเผินๆ ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกันเอง แต่ถ้าเราพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว เราจะเห็นว่าไม่มีความขัดแย้งกันเลย ทั้งนี้เพราะว่า **“สังฆภาพหนึ่งเดียว”** ของพระเยซูคริสตเจ้า มหาสมณะผู้ยิ่งใหญ่และคนกลางพิเศษหนึ่งเดียวระหว่างพระเจ้าและมนุษยชาติเป็นที่ยอมรับในท่ามกลางคริสตชนอย่างไร้ข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้น **“สังฆภาพทั่วไป”** ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับศีลล้างบาปทุกคนในสังฆภาพของพระเยซูคริสตเจ้าก็ได้การเน้นเป็นพิเศษตั้งแต่สังคายนาวาติกันที่สองเป็นต้นมาแล้ว แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่ายากที่จะเข้าใจสำหรับหลายคนคือ **“สังฆภาพของศาสนบริกร”** ซึ่งเป็นของคริสตชนบางคนที่ได้รับการเรียกเป็นพิเศษให้มาทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ในฐานะศาสนบริกรที่ได้รับศีลบวช จริงอยู่ ในฐานะคริสตชนเราทุกคนมีส่วนร่วมในสังฆภาพหรือการเป็นสงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้า พูดอีกหนึ่งคือเราทุกคนเป็นสงฆ์ แต่เราต้องไม่ลืมว่าสังฆภาพของศาสนบริกรเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราขาดศาสนบริกรที่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เราจะไม่มีพิธีมิสซา และเมื่อไม่มีพิธีมิสซา เราจะไม่มีศีลมหาสนิทซึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และให้กำลังใจแก่ผู้ที่ต่อรับเสียงเรียกของพระเจ้าเพื่อมาดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายนี้

พระสงฆ์ธรรมทูตคณะหนึ่งได้ทำการรณรงค์หากกระแสรีบเข้าคณะด้วยคำพูดที่ว่า **“มาร่วมกับเรา แล้วท่านจะเห็นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาล”** คำโฆษณานี้สัญญาว่าผู้ที่จะเป็นธรรมทูตในคณะนี้จะได้ออกไปในโลกกว้างและสัมผัสดินแดนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเกี่ยวกับความเสียสละซึ่งเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของธรรมทูต คำพูดแบบนี้สามารถทำให้ผู้อ่านที่ต้องการเป็นพระสงฆ์ธรรมทูตเข้าใจความหมายของศาสนบริกรหลักของเขา ผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกัน พระวรสารวันนี้ซึ่งพูดถึง **“นายชุมพาบาลที่ดี”** ให้ภาพที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับศาสนบริกรของผู้ที่ได้รับศีลบวชแก่เรา คำว่า **“นายชุมพาบาล”** ในภาษาละตินคือ **“Pastor”** (ปาสตอร์) ซึ่งเป็นคำที่เรานำมาใช้เรียกพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ทั้งนี้เพราะว่าท่านเป็นผู้มีหน้าที่ให้ศาสนบริกรแก่พี่น้องสัตบุรุษในชุมชนวัดที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแล เพื่อเราจะสามารถเข้าใจภารกิจและชีวิตของผู้ที่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ดียิ่งขึ้น เราควรกลับมาดูคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับนายชุมพาบาลที่ดี

ในสมัยของพระเยซูเจ้านายชุมพบาลเป็นอาชีพที่ต้องอุทิศตนและเสียสละเป็นอย่างมาก ภารกิจหลักของพวกเขาคือ ดูแลเอาใจใส่และเผื่อระวังฝูงแกะอย่างใกล้ชิด มีนายชุมพบาลสองประเภท ประเภทแรกเป็นผู้รับจ้างดูแลฝูงแกะ ถ้าเจ้าของแกะฝูงไหนขาดคนดูแล เขาจะไปสมัครทำงานนี้ สำหรับเขาแล้ว การดูแลเอาใจใส่ฝูงแกะเป็นงานชิ้นหนึ่งเหมือนงานทั่วไป เขาอาจย้ายจากแกะฝูงหนึ่งเพื่อไปดูแลแกะอีกฝูงหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้สุดแล้วแต่เงื่อนไขการจ้างหรืองานที่เขาทำว่าเจ้าของพอใจหรือไม่ เนื่องจากเขาไม่ใช่เจ้าของ เขาจึงไม่มีความผูกพันกับฝูงแกะที่เขาดูแลมากนักดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไม่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อฝูงแกะของนายจ้าง เมื่อเห็นฝูงหมาป่าหรือขโมยมา เขาจะหนีเอาตัวรอดและปล่อยฝูงแกะนั้นไว้ตามยยะถากรรม พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นนายชุมพบาลประเภทนี้

ประเภทที่สองเป็นนายชุมพบาลที่เป็นเจ้าของฝูงแกะ เขาเติบโตมาพร้อมกับฝูงแกะของเขาและอยู่กับแกะฝูงเดียวนี้ตลอดชีวิตของเขา เขารู้จักแกะแต่ละตัวเป็นอย่างดีและสามารถเรียกแต่ละตัวตามชื่อของมัน ยิ่งกว่านั้นเขายังสามารถพูดถึงเรื่องราวของแกะแต่ละตัวได้อย่างแม่นยำอีกด้วย เขาสามารถบอกได้อย่างละเอียดว่าแกะตัวนี้เกิดเมื่อไหร่และที่ไหน มันมีนิสัย หรือลักษณะพิเศษ หรือปัญหา หรือโรคประจำตัวอะไรบ้าง เขาสนใจความต้องการของแกะแต่ละตัว เมื่อเขาสังเกตเห็นว่าตัวไหนอ่อนล้าและเดินตามหลังตัวอื่นๆ เมื่อเดินทางไกล เขาจะอุ้มหรือแบกมันไว้บนบ่าของเขา ถ้าตัวไหนหลงทาง เขาจะเที่ยวตามหาและนำมันกลับเข้ามาในฝูง ถ้าตัวไหนตั้งท้องเขาจะให้อาหารและดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เมื่อมีฝูงหมาป่าหรือขโมยเข้ามาโจมตี เขาจะเสี่ยงชีวิตและต่อสู้เพื่อป้องกันฝูงแกะของเขาทันที เขาเป็นนายชุมพบาลที่ดี ผู้พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของตน

**พี่น้องที่รัก** พระเยซูเจ้าทรงเป็นนายชุมพบาลที่ดีแบบนี้แหละ พระองค์ทรงยอมสละชีวิตเพื่อพระศาสนจักรซึ่งเป็นฝูงแกะของพระองค์ แม้ว่าเวลานี้พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางเราในรูปแบบมนุษย์ที่สัมผัสได้เหมือนสองพันกว่าปีที่ผ่านมา แต่พระองค์ยังทรงดูแลเอาใจใส่เราผ่านทางผู้แทนของพระองค์บนโลกนี้ ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังทรงเชื้อเชิญเราให้มีส่วนร่วมในภารกิจการดูแลเอาใจใส่ฝูงแกะของพระองค์ตามสถานภาพของเราแต่ละคนอีกด้วย อันที่จริง เราแต่ละคนมีส่วนร่วมในภารกิจนี้ตามกระแสเรียกของตนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม พระเยซูเจ้ายังทรงเรียกบางคนในท่ามกลางเราให้มาทำหน้าที่ดูแลฝูงแกะของพระองค์เป็นพิเศษ บุคคลเหล่านี้ได้รับเรียกและเลือกให้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดมากกว่าคนอื่นในชีวิตและภารกิจของพระองค์ดังนั้น ถ้าวันนี้เราได้ยินเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าให้ติดตามพระองค์ในวิถีทางพิเศษนี้ อย่าทำใจแข็งเลยจงรีบตอบรับเสียงเรียกของพระองค์ แต่ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์ให้มาดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายนี้ ก็จงพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้ยินเสียงเรียกนั้นเพื่อว่าเขาจะกล้าตอบรับเสียงเรียกของพระองค์ ในเวลาเดียวกัน ให้เราช่วยผู้ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกแล้วให้สามารถเจริญรอยตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า นายชุมพบาลที่ดี ไปจนตลอดชีวิตของเขา

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**